

4

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 606 /BKHĐT-TH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

V/v Giải quyết kiến nghị của
cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8,

Quốc hội khoá XIII
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN
Giờ ngày 03/2/.....
Kính chuyển: V. III

Kính gửi: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Theo yêu cầu của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 488/BDN ngày 05/12/2014, 510/BDN ngày 26/12/2014) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 10245/VPCP-V.III, 10251/VPCP-V.III ngày 22/12/2014 của Văn phòng Chính phủ) đề nghị trả lời các kiến nghị của cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của cử tri địa phương gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIII.

Kính gửi Đồng chí các nội dung trả lời tại Phụ lục kèm theo để trả lời cử tri được biết. / 25

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Sở KH&ĐT tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.



Bùi Quang Vinh

Tỉnh Phú Thọ



**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI
KỶ HỌP THỦ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XIII LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

(Kèm theo văn bản số 606 /BKHĐT-TH ngày 30 tháng 01 năm 2015
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Kiến nghị 1 (STT 78 theo văn bản 488/BDN):

Nhằm tạo điều kiện cho công tác chăm sóc, phục hồi chức năng người mắc bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí và công tác quản lý cai nghiện được thuận lợi. Cử tri đề nghị Các Bộ, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí và Dự án mở rộng Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trả lời:

Việc thẩm định nguồn vốn và phân vốn ngân sách trung ương cho Dự án Nâng cấp mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí và Dự án Mở rộng Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại công văn số 6745/BKHĐT-LĐVX ngày 10/9/2013 và công văn số 6873/BKHĐT-LĐVX ngày 12/9/2013. Do đó, đề nghị tỉnh Phú Thọ chủ động thực hiện ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kiến nghị 2 (STT 53 theo văn bản 488/BDN):

Theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Việt Trì được bổ sung vào Đề án Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây dựng mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012-2020. Để từng bước xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn của dân tộc Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức các sự kiện của tỉnh, khu vực và quốc gia trên địa bàn, đề nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh Phú Thọ đầu tư xây dựng nhà hát Lạc Hồng tại thành phố Việt Trì. Trong năm 2015, đề nghị Chính phủ hỗ trợ 160 tỷ đồng để khởi công xây dựng công trình.

Trả lời:

Tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây dựng mới các công trình văn hoá giai đoạn 2012-2020, xác định xây dựng mới một số nhà hát tại Trung ương (do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý) và tại địa phương (do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý). Theo Quyết định số 88/QĐ-TTg nêu trên, các công trình do địa phương quản lý sẽ được thực hiện bằng ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương chịu trách nhiệm cân đối để thực hiện các công trình do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý. Ngoài ra, khi có điều kiện, ngân sách trung ương có thể hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng các công trình có quy mô lớn tại các địa phương là trung tâm vùng.

Đối với tỉnh Phú Thọ, trong kế hoạch các năm 2013-2015, ngân sách Trung ương đã bố trí hỗ trợ 500 tỷ đồng để đầu tư các công trình thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (di tích quốc gia đặc biệt). Việc hỗ trợ đầu tư Nhà hát Lạc Hồng trong năm 2015 vượt quá khả năng cân đối của Ngân sách Trung ương.

Theo Quyết định số 88/QĐ-TTg, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan được giao chủ trì thực hiện Đề án. Vì vậy đề nghị tỉnh Phú Thọ chủ động phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để rà soát về đối tượng hỗ trợ, quy mô đầu tư, tính chất cấp bách của công trình; tổng hợp chung để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ trong các năm tiếp theo.

Kiến nghị 3 (STT 54 theo văn bản 488/BDN):

Ngày 07/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ. Để giúp tỉnh Phú Thọ thực hiện các dự án thành phần của Đề án, kịp đệ trình UNESCO đưa di sản Hát xoan ra khỏi diện bảo vệ khẩn cấp vào năm 2015, đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ 100 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương năm 2015.

Trả lời:

Để thực hiện Quyết định số 2058/QĐ-TTg, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt 5 dự án thành phần để tu bổ các di tích gắn với Hát Xoan Phú Thọ, tổng mức đầu tư của 5 dự án là 96.641 triệu đồng, trong đó đề nghị NSTW hỗ trợ 72.480 triệu đồng.

Tỉnh Phú Thọ

Trong năm 2014, Ngân sách trung ương đã hỗ trợ 4.480 triệu đồng và năm 2015 tiếp tục hỗ trợ 13.000 triệu đồng để thực hiện các dự án tu bổ di tích này. Như vậy, đến hết kế hoạch năm 2015, tổng số vốn thực hiện Đề án khoảng 34.440 triệu đồng (trong đó: NSTW 17.840 triệu đồng, NSDP 16.600 triệu đồng). Đề nghị Tỉnh Phú Thọ chủ động bố trí thêm các nguồn vốn do Tỉnh quản lý để sớm hoàn thành việc thực hiện các dự án đầu tư theo tiến độ.

Kiến nghị 4 (STT 55, 77 theo văn bản 488/BDN):

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như: Cẩm Khê, Yên Lập, Hạ Hòa, Tân Sơn, Tam Nông đã xảy ra mưa to, lũ quét, lũ ống gây thiệt hại rất nặng. Tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng cứu và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để hỗ trợ một phần đối với các huyện bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên Phú Thọ là tỉnh còn nghèo, nguồn kinh phí từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện rất hạn hẹp nên việc khắc phục hậu quả mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn.

Để giúp tỉnh Phú Thọ nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo giữ vững an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Trả lời:

Trong những năm gần đây Chính phủ đã ưu tiên vốn đầu tư cho các công trình, dự án phòng, chống thiên tai là rất lớn. Khi thiên tai xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả; Nhà nước đã huy động mọi lực lượng, phương tiện để đối phó và khắc phục hậu quả.

Ngày 18/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 229/QĐ-TTg trích 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2014 hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra, trong đó tỉnh Phú Thọ được hỗ trợ 5 tỷ đồng. Đề nghị tỉnh Phú Thọ sử dụng khoản kinh phí được hỗ trợ và chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân./.